

## **BÁO CÁO**

### **Phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017**

Thực hiện Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 05/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XI về kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

#### **I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG**

##### **1. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai**

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan, trong thời gian qua, UBND huyện Côn Đảo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc việc Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các Phòng, ban chuyên môn tiếp dân định kỳ hàng tháng phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có). Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện ban hành một số văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể:

- Công văn số 2623/UBND-TTr ngày 16/12/2016 về việc lập, phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2016.

- Công văn số 419/UBND-TTr ngày 03/3/2017 về việc thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 22/12/2016 phòng, chống tham nhũng năm 2017.

- Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 22/12/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

##### **2. Việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng**

###### **2.1. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức**

Trên cơ sở quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản liên quan, các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai minh bạch những hoạt động theo quy định, chú trọng công khai việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản nhà nước được giao hàng năm; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, hàng tháng, quý công khai đề tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát, một cách dân chủ. Thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước.

###### **2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của đơn vị**



Triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã giao thực hiện tự chủ biên chế và tài chính theo quy định đối với UBMTTQVN huyện và 05 đoàn thể huyện. Hướng dẫn, thẩm định phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Căn cứ các quy định liên quan, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước do cơ quan, đơn vị quản lý và triển khai thực hiện đảm bảo đúng chế độ, định mức, đúng tiêu chuẩn theo quy định.

### ***2.3. Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức***

Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc và quán triệt thực hiện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trong quá trình thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong mối quan hệ xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các chuẩn mực ứng xử theo quy định, không có trường hợp nào vi phạm. Ban hành một số văn bản chỉ đạo như: Công văn số 169/UBND-NVLĐTB&XH ngày 20/01/2017 về việc đề nghị nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, giờ giấc làm việc; Công văn số 624/UBND-NVLĐTB&XH ngày 23/3/2017 về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện; công văn 1420/UBND-NVLĐTB&XH ngày 14/6/2017 chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

### ***2.4. Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập***

Ngày 28/12/2016, UBND huyện ban hành công văn số 2732/UBND-TTr về việc triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tiến hành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập, như sau:

- Tổng số cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm kê khai: 44 đơn vị.
- Số cơ quan, đơn vị chậm kê khai: 0.
- Tổng số người phải kê khai: 172 người.
- Số người kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý: 90 người.
- Số người đã thực hiện kê khai: 172 người (đạt 100%).
- Số người chậm thực hiện kê khai: Không.

Qua công tác chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016; nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện đã chấp hành tốt việc kê khai



tài sản, thu nhập; các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đều tiến hành việc kê khai theo đúng quy định.

**2.5. Thực hiện quy định về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP**

Thực hiện Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính và Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; UBND huyện Côn Đảo ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 20/3/2017 về thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hành chính năm 2017 và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/3/2017 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2017 để triển khai thực hiện.

Kết quả, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ các cơ quan, đơn vị với 06 công chức công tác tại Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

**2.6. Việc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP**

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, sự quan tâm phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trên địa bàn huyện chưa để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng nào dẫn đến phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

**2.7. Việc thực hiện các quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ**

UBND huyện Côn Đảo tiếp tục chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức về nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg và Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nghiêm các quy định về tặng quà, nhận quà tặng; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cá nhân, đơn vị tặng quà từ nguồn ngân sách nhà nước trái với quy chế đã ban hành. Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Côn Đảo không có cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tặng quà và nhận quà tặng trái với quy định của Nhà nước.

**2.8. Về công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng**

Đẩy mạnh niềm yết công khai Bộ thủ tục hành chính áp dụng cho cấp huyện tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc huyện, niềm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị. Bộ thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết, không tự đặt thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định; từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết công việc



của tổ chức, công dân; hạn chế tối đa tình trạng phiền hà, sách nhiễu. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ công; hầu hết tổ chức, công dân đều cảm thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ công, một số nội dung được đánh giá cao, như: Việc tiếp nhận hồ sơ được cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định; thái độ phục vụ cởi mở, tận tình; tổ chức, công dân chỉ phải liên hệ từ 01 đến 02 lần để giải quyết thủ tục hành chính; kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ khá cao; không có biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu đối với công dân, tổ chức.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc huyện đã tiếp nhận 405 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết 387 hồ sơ, đạt 95,6%; đang giải quyết 18 hồ sơ, chiếm 4,4% (08 hồ sơ quá hạn và 10 hồ sơ chưa đến hạn trả kết quả, gồm: 11 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, 04 hồ sơ lĩnh vực xây dựng, 02 hồ sơ lĩnh vực chính sách xã hội, 01 hồ sơ lĩnh vực thuế).

### ***2.9. Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành***

Các cơ quan, đơn vị đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức như: máy vi tính, máy in, máy fax...; hệ thống mạng Internet và mạng nội bộ (mạng LAN) cũng được triển khai lắp đặt đến từng cơ quan, đơn vị nhằm giúp cán bộ, công chức trao đổi và tìm kiếm thông tin trong môi trường mạng; các Phòng, ban sử dụng các phần mềm chuyên môn để phục vụ cho yêu cầu công tác.

Triển khai thực hiện rà soát và mở rộng sử dụng chữ ký số, chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát tại công văn số 1069/UBND-VHTT ngày 15/5/2017 và đang tổng hợp danh sách đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp chữ ký số cho cán bộ lãnh đạo và con dấu điện tử của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Triển khai Cổng Thông tin điện tử huyện có 02 địa chỉ hoạt động chính thức gồm: Thông tin hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tại địa chỉ <http://hdndcondao.baria-vungtau.gov.vn/> và thông tin hoạt động của UBND huyện tại địa chỉ <http://condao.baria-vungtau.gov.vn/>.

### **3. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng**

Tăng cường chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện thực hiện việc kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm, không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

## **II. CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ**

### **1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

Thực hiện Quyết định 1104/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020 xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020 của huyện Côn Đảo để triển khai trên địa bàn thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí



theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Chú trọng tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước do huyện quản lý, hướng tới mục tiêu lớn là kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Quản triệt đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020; phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để triển khai thực hiện.

## **2. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

### **2.1. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN chi thường xuyên**

Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của Luật NSNN, từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước đã được thực hiện nghiêm túc.

Khi phân giao dự toán đầu năm cho Huyện, UBND tỉnh đã giao 10% chi thường xuyên để chi cải cách tiền lương theo quy định với số tiền là 4.910 triệu đồng theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/12/2016 về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2017 của huyện Côn Đảo để quán triệt các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên kinh phí được giao, nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chi, đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí. Ban hành Công văn số 1372/UBND-TCKH ngày 12/6/2017 để triển khai Công văn số 4325/UBND-VP ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện thực hiện.

### **2.2. Quản lý đất đai, tài nguyên và tài sản công**

Rà soát lại tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, đất đai và trụ sở làm việc, thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt để quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn huyện, đóng góp ý kiến đối với việc thỏa thuận địa điểm đầu tư đối với một số doanh nghiệp xin đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Côn Đảo nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng đất. Quản lý, sử dụng phương tiện đi lại vào nề nếp, không sử dụng xe công đưa đón lãnh đạo không thuộc chức danh được đưa đón, không sử dụng xe công đi du xuân, lễ hội.

Công tác thẩm định giá mua sắm trang thiết bị được cơ quan chuyên môn thực hiện chặt chẽ các khâu và theo đúng quy định của Nhà nước. Việc kiểm tra, kiểm kê



các tài sản hư hỏng, hết hạn sử dụng để thanh lý được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát.

### **2.3. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản**

Việc lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư được thực hiện đúng nguyên tắc quy định, phù hợp với danh mục dự án đầu tư được duyệt, tính chất, quy mô, tiến độ, yêu cầu của dự án đầu tư và khả năng của NSNN; ưu tiên bố trí đủ vốn để thanh toán cho các dự án phục vụ cộng đồng, an sinh xã hội, các dự án đã đưa vào sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà còn thiếu vốn, dự án chuyển tiếp.

Thực hiện thẩm định, trình phê duyệt, thanh quyết toán các dự án, công trình xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ đúng thời gian và đúng theo qui định của pháp luật. Quản lý, phân bổ nguồn vốn 384,79 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách XDCB phân cấp huyện 246,07 tỷ đồng; vốn sự nghiệp kinh tế 120,71 tỷ đồng; vốn mua sắm sửa chữa mang tính chất đầu tư 18,01 tỷ đồng. Việc phân bổ, bố trí vốn đảm bảo quy định của nhà nước, không đầu tư dàn trải hoặc xảy ra thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo đầu tư ngân sách có hiệu quả.

### **2.4. Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP**

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Ban hành Công văn số 1000/UBND-TCKH ngày 23/6/2015 về việc triển khai kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong 6 tháng đầu năm 2017, giao thực hiện tự chủ biên chế và tài chính theo quy định đối với UBMTTQVN huyện và 05 đoàn thể huyện. Hướng dẫn, thẩm định phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Đồng thời, triển khai các văn bản quy định chế độ chính sách mới liên quan về tài chính ngân sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thực hiện.

Một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc tiết kiệm chi tiêu của cơ quan, đơn vị như tiết kiệm điện, văn phòng phẩm, điện thoại, xăng dầu, chi phí sản xuất tại các đơn vị sự nghiệp,...; kết quả trong 6 tháng đầu năm ước tiết kiệm được 1.972,68 triệu đồng (*trong đó tiêu biểu có Ban quản lý Công trình công cộng ước tiết kiệm chi phí 1.464 triệu đồng, chủ yếu là tiết kiệm chi phí sản xuất*).

### **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Việc xây triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc còn thiếu cụ thể theo lĩnh vực, ngành quản lý; chưa bám sát vào đặc điểm đặc thù của cơ quan, đơn vị để đề ra các chỉ tiêu tiết kiệm kinh phí cụ thể.



Một số dự án đầu tư tiên độ thực hiện chậm, chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí nguồn lực như: Dự án cầu tàu du lịch (*tạm dừng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy*), dự án chung cư thu nhập thấp chậm đưa vào sử dụng (*chậm xây dựng giá cho thuê, thuê mua nên đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt*), khu Lam Sơn cũ (*Khu liên cơ*) thời gian dài không sử dụng, xuống cấp.

Chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo từng lĩnh vực cụ thể.

Việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020 của huyện và các cơ quan, đơn vị còn chậm.

*Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện; công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân được tăng cường; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm tại các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngày càng cao. Tuy vậy, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng đến công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thể hiện trong việc xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chưa sâu sát với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị được giao; chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo từng lĩnh vực cụ thể.*

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

Để làm tốt hơn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới, UBND huyện tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch năm năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như quản lý việc sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, quản lý biên chế và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tại các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; giám sát của HĐND huyện, Mặt trận, các đoàn thể và sự tham gia giám sát của nhân dân đối với sự điều hành, triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; quán triệt các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch 214/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND huyện về thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.



Thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch trong sử dụng kinh phí, nguồn lực được bố trí. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp tiêu cực, gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân và các doanh nghiệp.

Rà soát các công trình dự án thuộc nguồn vốn ngân sách chậm triển khai để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đối với các dự án tạm dừng hoặc cần có chỉ đạo của UBND tỉnh mới tiếp tục triển khai thực hiện cần khẩn trương rà soát, kiến nghị UBND tỉnh bằng văn bản cụ thể để xin phép sớm tiếp tục triển khai thực hiện, tránh để lâu công trình, dự án dở dang xuống cấp.

Hàng quý rà soát tiến độ thực hiện, nhu cầu vốn thanh toán khối lượng các công trình, dự án để thực hiện điều chỉnh vốn từ những công trình, dự án chưa cần vốn sang những công trình, dự án cần vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, tăng tỷ lệ giải ngân vốn vừa tránh lãng phí nguồn lực được bố trí.

Rà soát, kiểm tra hiện trạng, tình hình thực tế sử dụng nhà công vụ, đối tượng sử dụng nhà công vụ, để thực hiện việc thu hồi theo quy định đối với các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Rà soát lại nhiệm vụ của chuyên viên, cán sự tại các cơ quan, đơn vị để bố trí công việc hợp lý, nếu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì đề xuất điều chuyển hoặc bố trí khác.

Khen thưởng kịp thời, thoả đáng với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có các sai phạm về tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí theo quy định.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt và phê phán những đơn vị, cá nhân có các sai phạm gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn huyện Côn Đảo. *./nhc*

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, Thanh tra; TCKH. *Huy*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

**K.T. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Anh Nhật*